



บทที่ 1

บทนำ

การกระทำความผิดทางเพศมักเป็นข่าวที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เกือบทุกวันในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น การข่มขืนกระทำชำเรา การทำอนาจาร การล่อลวงหญิงและเด็กเพื่อทำอนาจารหรือการค้าประเวณี ฯลฯ นอกจากนี้การกระทำความผิดทางเพศมีแนวโน้มในลักษณะที่มีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่ข่มขืนกระทำชำเราในลักษณะทารุณโหดร้าย จนถึงขั้นฆ่าผู้เสียหายในที่สุด ดังจะเห็นได้จากข่าวที่ปรากฏในช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2539 ได้มีคดีฆ่าข่มขืนที่นับว่าสะเทือนขวัญเป็นที่ตกตะลึงแก่บุคคลทั่วไปเกิดขึ้นหลายคดี กล่าวคือคดีข่มขืนและฆ่าเด็กหญิงอายุ 5 ขวบ ในห้องน้ำโรงเรียน คดีบิดาข่มขืนและทำร้ายบุตรสาวอายุ 5 ขวบ จนถึงแก่ความตาย คดีผู้ต้องหาวัย 14 ปี ฆ่าเด็กหญิงอายุ 5 ขวบ เพราะต้องการข่มขืนกระทำชำเรา นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 รายงานคดีข่มขืนกระทำชำเราเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2539 ถึง 22 คดี ซึ่งยังไม่นับรวมถึงคดีที่มีได้มีการแจ้งความร้องทุกข์อีกจำนวนมาก

ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราเป็นความผิดที่เกิดขึ้นอย่างมากมาในสังคมปัจจุบัน เป็นปัญหาอาชญากรรมที่นับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นโดยลำดับ การข่มขืนแล้วฆ่ามีความรุนแรงมากแม้จะมีโทษสูงถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตก็ตาม แต่ก็ยังมีการกระทำความผิดไม่เว้นวัน สาเหตุอันเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือสิ่งที่สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากเป็นลำดับ วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านของภาพยนตร์ หนังสือ สื่อลามก แฟชั่นการแต่งกายที่มักจะมีองค์ประกอบซึ่งมีแนวโน้มในการช่วยยุกยามารมณ์มากขึ้น ซึ่งแสดงออกกันอย่างเปิดเผยอิสระเสรีภาพมีในสังคมปัจจุบันมากขึ้น การยึดมั่นในศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมายมีน้อยลง มีการเรียนรู้เทคนิคและรูปแบบในการแสดงออกทางเพศซึ่งเลียนแบบกันมากขึ้น ปัญหาการคืบคลานขยายสภาพทำให้ขาดสติความยับยั้งชั่งใจ ตลอดจนปัญหาความรุนแรงของสังคมซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลทางจิตใจ และการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม

การข่มขืนกระทำชำเราเป็นความผิดที่ก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจ โดยเฉพาะผู้เสียหาย ญาติและบุคคลใกล้ชิดของผู้เสียหายเท่านั้น แต่ยังเป็นพฤติกรรมที่น่าสะพรึงกลัวแก่หญิงทั่วไป ผู้กระทำผิดจำนวนมากไม่ได้รับการลงโทษตามกฎหมายเพราะหญิงผู้เสียหายหลายรายไม่ยอมไปแจ้งความร้องทุกข์หลังเกิดเหตุทันที ผู้เสียหายจำนวนมากไม่ยอมไปแจ้งความหรือไปแจ้ง

ความแล้วกลีบตอนคำร้องทุกข์เพราะความอาย ความเกรงกลัวต่ออำนาจและอิทธิพลของผู้กระทำผิด แม้ผู้เสียหายแจ้งความประสงค์จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแต่การไปร้องทุกข์ดำเนินคดีต้องประสบปัญหาตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติของผู้บังคับใช้กฎหมาย เทคนิคการชักค้ำของทนายฝ่ายตรงข้าม การคุกคามของฝ่ายผู้กระทำผิด ความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากฝ่ายรัฐในการดำเนินคดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ การพิจารณาคดีเช่นนี้ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการดำเนินคดี เมื่อเป็นกรณีเพียงสงสัยและพยานไม่เพียงพอศาลต้องยกฟ้องปล่อยตัวผู้กระทำผิดไป ทำให้ผู้กระทำไม่ได้รับโทษตามกฎหมาย จึงทำให้ได้ใจและฮึกเหิมกล้ากระทำผิดอีกโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง ผลทางอ้อมคือทำให้นุคคลอื่นเอาเยี่ยงอย่างประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้เสียหายหรือญาติของผู้เสียหายเข้าใจว่ากฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์ ส่งผลให้ขาดความเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรม เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่น้อยกว่าคดีที่เกิดขึ้นจริง ปัญหาอาชญากรรมด้านนี้จึงเป็นเรื่องยากแก่การกำจัดให้สิ้นไป

นอกจากนี้ ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรง สะเทือนขวัญของประชาชนทั่วไป บทลงโทษอย่างรุนแรงมิได้ช่วยให้เกิดความยับยั้งชั่งใจมิให้ผู้กระทำผิด บางทีอาจทำให้ผู้ข่มขืนกระทำผิดรุนแรงขึ้นโดยฆ่าเหยื่อเพื่อปิดปากเสียอีก แม้จะมีการรณรงค์จัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์แจ้งข่าว รวมทั้งมีการร่วมมือจากหลายฝ่ายปรีกษาหรือหาหนทางที่จะช่วยกันป้องกันปัญหาเหล่านี้ก็ตาม การข่มขืนกระทำชำเราก็เป็นเรื่องยากที่จะป้องกันหรือขจัดได้โดยเด็ดขาด ครอบครัวที่มีลูกสาว ตลอดจนหญิงสาวทั้งหลายต่างต้องหวาดหวั่นพรั่นพรึงกับภัยข่มขืน นอกจากนี้คดีข่มขืนกระทำชำเราเป็นคดีที่ยากจะป้องกันแล้วยังเป็นคดีที่ยากที่จะพิสูจน์ เพราะไม่มีพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ ผู้เสียหายจำนวนมากถูกฆ่า ถูกข่มขู่คุกคาม เกิดความอับอายไม่กล้าดำเนินคดี หรือดำเนินคดีแล้วประสบปัญหา ด้วยเหตุที่กระบวนการยุติธรรมไม่เอื้ออำนวยให้ผู้เสียหายดำเนินคดีต่อไปได้ ถึงกับมีคำกล่าวกันว่ากระบวนการยุติธรรมเสมือนทำให้ผู้เสียหายถูกข่มขืนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากพยานหลักฐานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดจำเลยจนสิ้นสงสัย ตลอดจนการแก่งกล่าวหากันทั้งที่ไม่มีการกระทำผิดจริง

พยานหลักฐานนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการพิสูจน์คดีข่มขืนกระทำชำเรา พยานหลักฐานมิใช่เป็นเพียงความเชื่อ แต่ต้องสามารถพิสูจน์ความจริงได้อย่างแน่ชัดจึงจะสามารถลงโทษจำเลยได้ตามหลัก *in dubio pro reo* ที่ศาลจะต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย หากมีข้อสงสัยว่าจำเลยมิใช่ผู้กระทำผิดที่แท้จริง พยานหลักฐานจากถ้อยคำของบุคคลมีความไม่แน่นอนอยู่มาก แม้จะมีมาตรการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของพยานบุคคล เช่น การใช้ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา แต่ก็มีขอบเขตจำกัดมักใช้ในรายผู้เสียหายที่เป็นเด็กเท่านั้น แต่พยานหลักฐานที่มีความสำคัญ

อย่างยิ่งก็คือพยานจากการตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากพฤติกรรมแห่งคดี จะต้องปรากฏพยานหลักฐานที่แท้จริงจากร่องรอยแห่งการข่มขืนกระทำชำเรา ซึ่งเป็นร่องรอยหรือวัตถุพยานที่อาศัยการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ อธิบายความหมายที่แฝงเร้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรู้ความเข้าใจของบุคคลธรรมดา เป็นพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้อย่างแน่นอน มีประสิทธิภาพและมีน้ำหนักน่าเชื่อมาก

ด้วยสภาพการณ์แห่งคดีข่มขืนกระทำชำเราย่อมต้องมีการกระทบกระทั่งก่อให้เกิดพยานหลักฐานทางกายภาพ จึงมักจะปรากฏร่องรอยแห่งพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นร่องรอยการต่อสู้ การตกคัตติของชีววัตถุ เช่น คราบเลือด คราบอสุจิ เส้นผมเส้นขน เส้นใย ฯลฯ ซึ่งนับเป็นพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญ มีประสบการณ์ทำการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และใช้ความรู้ความชำานาญดังกล่าวให้การเป็นประโยชน์ต่อศาลในการวินิจฉัยปัญหาซึ่งเป็นข้อเท็จจริงแห่งคดี บุคคลเหล่านั้นคือพยานผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ แพทย์ผู้ตรวจร่างกายผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนิติเวชวิทยา และผู้เชี่ยวชาญจากกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ทำการตรวจวัตถุอันเป็นพยานหลักฐานแห่งคดีเพื่อพิสูจน์ยืนยันว่ามีการข่มขืนกระทำชำเราหรือไม่ และผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่

พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในคดีข่มขืนกระทำชำเรา เช่น การตรวจพิสูจน์คราบเลือด คราบอสุจิ เส้นผม เส้นขน และร่องรอยวัตถุพยาน สามารถพิสูจน์ได้เพียงความน่าจะเป็นเท่านั้นถือเป็นเพียงพยานแวดล้อมกรณีที่จะต้องเชื่อมโยงกับพยานบุคคลจึงสามารถรับฟังประกอบกันเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาลงโทษจำเลยได้ แม้พยานหลักฐานดังกล่าวไม่อาจบ่งชี้หรือชี้เฉพาะตัวบุคคลได้อย่างแน่นอนแต่ก็เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนหรือทำให้พยานหลักฐานที่ได้จากถ้อยคำของพยานบุคคลหนักแน่นสมเหตุสมผลยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันพยานผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีบทบาทในการพิสูจน์คดีอาญาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ แต่พยานผู้เชี่ยวชาญที่เคยเชื่อว่ามีน้ำหนักน้อยกว่าประจักษ์พยานกถาบทวิความสำคัญยิ่งขึ้น และสามารถเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลผู้กระทำผิดได้อย่างปราศจากข้อสงสัย ในคดีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรานั้น พฤติกรรมแห่งคดีย่อมจะต้องปรากฏร่องรอย อันสามารถตรวจพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พยานผู้เชี่ยวชาญจึงมีบทบาทควบคู่ไปกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และทวีความสำคัญเหนือพยานหลักฐานที่ได้มาจากถ้อยคำของบุคคล แม้แต่ตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นประจักษ์พยานเอง ความสำคัญของพยานผู้เชี่ยวชาญขึ้นอยู่กับคุณค่าของพยานผู้เชี่ยวชาญ ที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่แฝงเร้นต่อศาลได้เพียงไร ประกอบกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั้น ๆ มีคุณค่าสามารถพิสูจน์ความจริงได้ดี

เพียงไร คุณค่าของพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทวีความสำคัญอย่างยิ่ง นับจากได้มีการวิเคราะห์ วิจัยลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่มีอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายที่มีนิวเคลียส และมีความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถพิสูจน์ยืนยันหรือบ่งเฉพาะตัวบุคคลเช่นเดียวกับลายพิมพ์นิ้วมือ ซึ่งได้นำมาใช้ประโยชน์ ในทางนิติเวชศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา โดยเฉพาะคดีข่มขืนกระทำชำเรา ด้วยการ เปรียบเทียบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของผู้ต้องสงสัยกับลายพิมพ์ดีเอ็นเอจากชีววัตถุ อันเป็นพยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุหรือพยานหลักฐานที่พบตามร่างกายผู้เสียหาย เพื่อค้นหาตัวผู้กระทำความผิด ที่แท้จริง ทำให้สามารถถ่วงดุลของผู้ต้องสงสัยและสามารถพิสูจน์ยืนยันความผิดหรือปล่อยตัว ผู้บริสุทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น พยานผู้เชี่ยวชาญและพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จึงมิได้เป็น เพียงพยานหลักฐานที่สนับสนุนด้วยคำพยานบุคคลเท่านั้น แต่อาจเป็นพยานหลักหรือพยานหลักฐานที่ยืนยันการกระทำผิดและตัวผู้กระทำความผิดได้เป็นอย่างดีทีเดียว

หลักการรับฟังพยานหลักฐานในประเทศไทยนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวาง พยานหลักฐาน ทุกชนิดที่พิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ให้ยังเป็นพยานหลักฐานได้ พยานหลักฐานทาง วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ครอบงาบ คราบอสุจิ เส้นผม เส้นขน ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ตลอดจนร่องรอย การต่อสู้เป็นพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจำเลยได้ พยาน หลักฐานเหล่านี้ควรพิสูจน์ลงความเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญ สาขานิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ ทางชีวเคมี โดยปกติได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากศาลและบุคลากรในวงการยุติธรรมโดยทั่วไป เนื่องจากคุณค่าแห่งพยานหลักฐานและคุณค่าของพยานผู้เชี่ยวชาญผู้ตรวจพิสูจน์ลงความเห็นในคดี ข่มขืนกระทำชำเรา

ในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาหลักเกณฑ์การรับฟังพยานหลักฐาน ที่ศาลจะต้องจำกัดพยานหลักฐาน ตามหลัก Exclusionary Rule เพื่อป้องกันมิให้ถูกขุ่นซึ่งเป็น บุคคลธรรมดา ต้องพิจารณาชี้หน้านักพยานหลักฐานที่ไม่มีคุณค่าหรือไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจทำให้ ถูกขุ่นมีอคติหรือถูกชักจูงโดยไม่เป็นธรรม โดยศาลจะต้องพิจารณาเสียก่อนว่าพยานหลักฐานทาง วิทยาศาสตร์นั้น ๆ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในหมู่นักวิทยาศาสตร์, เกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดี และมีคุณค่าน่าเชื่อถือ ในส่วนของการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ* ซึ่งมีใช้กันอย่างแพร่หลายใน

* ลายพิมพ์ดีเอ็นเอมีอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายที่มีนิวเคลียส ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของแต่ละ คนมีความจำเพาะสูง จึงทำให้บอกความแตกต่างในแต่ละบุคคลได้ จึงนำมาใช้ประโยชน์ในทางนิติ เวชศาสตร์ ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา

คดีอาญาโดยเฉพาะคดีข่มขืนกระทำชำเรา นั้น ในระยะแรกความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน การตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอมีมาก จนถึงขนาดที่ว่าลูกขุนที่ยังไม่เข้าใจถึงทฤษฎีการตรวจ พิสูจน์มากนัก ได้มีความเห็นเอนเอียงไปกับลูกขุนคนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่า เราไม่สามารถ ได้แย้งความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ แต่หลังจากคดี *People v. Castro* (1989) ซึ่งมีปัญหาในเรื่อง การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการควบคุมทางห้องปฏิบัติการของการพิสูจน์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ นักวิทยาศาสตร์ต่างร่วมมือกันวิเคราะห์ประเด็นความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนี้กันอย่างต่อ- แต่ และประกาศว่าเทคนิคการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ยังไม่มีมาตรฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ ความผิดของบุคคลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ สิ่งที่เกิดขึ้นมีใช้สิ่งที่จะปิดกั้นความพิเศษของการนำลายพิมพ์ ดีเอ็นเอมาใช้ในพยานหลักฐานในคดีข่มขืนกระทำชำเรา แต่กลับทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย พยานผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนนักกฎหมายทั้งหลายหันมาเอาใจใส่กับพยานหลักฐานเหล่านี้มากขึ้น และการรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวมิใช่จะรับฟังหรือไม่รับฟังเสมอไป แต่จะต้องพิจารณาจาก การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการเป็นราย ๆ ไป

การนำพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในคดีข่มขืนกระทำชำเรา โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญของพยานผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยความหมายที่แฝงเร้น พยานหลักฐานนั้นจะต้องมี กระบวนการกลั่นกรองพยานหลักฐานที่ดี ตั้งแต่การได้มาซึ่งพยานหลักฐาน มาตรฐานการตรวจ พิสูจน์ การทดลองทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนความรู้ความสามารถของพยานผู้เชี่ยวชาญ และ สถาบันผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระเพียงใด เนื่องจากการดำเนินคดี อาญาเป็นการดำเนินคดีโดยรัฐ รัฐพึงแสวงหาเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพิสูจน์คดีข่มขืนกระทำชำเรา สถาบันผู้เชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการในการตรวจพิสูจน์หลักฐาน จำเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากผู้รับผิดชอบทุกฝ่าย รัฐพึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญเต็มใจเข้ามามีบทบาทใน กระบวนการยุติธรรม เพื่อที่จะสามารถพิสูจน์คดีข่มขืนกระทำชำเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมมติฐาน

คดีข่มขืนกระทำชำเราเป็นคดีที่แสวงหาพยานหลักฐานยาก แต่พฤติกรรมแห่งคดีมัก ปรากฏร่องรอยแห่งการข่มขืนกระทำชำเรา อันเป็นพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถ

หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตรวจพิสูจน์โดยอาศัยความรู้ความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญบอกความหมายที่แฝงเร้นในพยานหลักฐานเหล่านั้น พยานผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในคดี แต่การที่พยานผู้เชี่ยวชาญยังไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐ ตลอดจนยังไม่มีระบบการกั้นกรองพยานหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญที่ดิพอ จึงทำให้พยานผู้เชี่ยวชาญไม่อาจจะเข้ามามีบทบาทในคดีข่มขืนกระทำชำเราเท่าที่ควร

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาถึงบทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีข่มขืนกระทำชำเรา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของพยานผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยพิสูจน์คดีดังกล่าว
2. เพื่อให้เกิดแนวความคิดที่จะปรับปรุงกฎหมายและวางแนวทางปฏิบัติในการนำพยานผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีบทบาทช่วยค้นหาความจริงในคดีข่มขืนกระทำชำเราให้มากขึ้น
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนสถาบันผู้เชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

วิธีดำเนินการศึกษา

การดำเนินการศึกษาใช้วิธีการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยศึกษาจากหลักกฎหมาย บทบัญญัติของกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา บทความ และแนวความคิดทางกฎหมายของนักกฎหมาย รวมทั้งประสบการณ์ข้อเท็จจริงที่เป็นปัญหาอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรม ศึกษาแนวความคิดเรื่องเดียวกันจากต่างประเทศและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาความคิดในเรื่องบทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีข่มขืนกระทำชำเราที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ขอบเขตของการศึกษา

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งศึกษาถึงบทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีข่มขืนกระทำชำเรา เฉพาะในแง่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งปรากฏจากร่องรอยแห่งการข่มขืนกระทำชำเรา อันได้แก่ การตรวจพิสูจน์ เส้นผม เส้นขน คราบเลือด คราบอสุจิ ร่องรอยการต่อสู้อื่น ๆ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาถึงการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน การตรวจพิสูจน์และการนำพยาน

หลักฐานนั้นมาใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยคดี เพื่อเป็นแนวทางให้พยานผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีบทบาทในคดีข่มขืนกระทำชำเรามากขึ้น และเพื่อพัฒนาสถาบันผู้เชี่ยวชาญให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญ ปัญหาอุปสรรคของพยานผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามามีบทบาทในคดีข่มขืนกระทำชำเรา เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของพยานผู้เชี่ยวชาญ มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ และเพื่อเป็นแนวทางให้รัฐส่งเสริมสนับสนุนสถาบันผู้เชี่ยวชาญให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้อำนาจรัฐแสวงหาพยานหลักฐานจากร่างกายบุคคล เพื่อนำมาพิสูจน์เปรียบเทียบในคดีข่มขืนกระทำชำเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกฝ่าย
3. เพื่อชี้ให้เห็นว่าพยานผู้เชี่ยวชาญที่ในคดีข่มขืนกระทำชำเรา มีประสิทธิภาพสามารถพิสูจน์คดีได้อย่างแท้จริง และเป็นแนวทางให้นักกฎหมายเห็นความสำคัญของพยานผู้เชี่ยวชาญและนำมาใช้ในคดีข่มขืนกระทำชำเรามากขึ้น

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย